

Số 143/BC-UBND

Tuy Phước, ngày 20 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO

Sơ kết 03 năm thi hành

**Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình
thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Tuy Phước**

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật, Thông tư số 14/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, UBND huyện Tuy Phước báo cáo kết quả triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện

Nhằm đảm bảo cho công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện thực hiện theo đúng quy định, UBND huyện đã tổ chức thực hiện:

a) Ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai:

- Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 13/6/2013, ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Tuy Phước;
- Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 15/8/2013, ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện;
- Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 12/9/2013, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi rau, củ, quả và chè trên địa bàn huyện.
- Công văn số 1016/UBND-NC ngày 23/12/2013 của UBND huyện về việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính; Công văn số 745/UBND-TP ngày 10/9/2014 về việc báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
- Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính năm 2015 trên địa bàn huyện.
- Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 11/6/2015, ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện.
- Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính.

b) Tổ chức tuyên truyền phổ biến, tập huấn các quy định của pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính:

UBND huyện đã tổ chức 02 hội nghị triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện cho 400 lượt lãnh đạo các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể huyện, Đội trưởng các đội nghiệp vụ Công an huyện, lãnh đạo UBND và cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, Công an 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua đó, UBND huyện đã yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn quán triệt nội dung các văn bản quy định có liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho tất cả cán bộ, công chức của đơn vị mình.

Các ngành chuyên môn của huyện đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực cho cán bộ và Nhân dân bằng nhiều hình thức như: Tổ chức mở 46 lớp giáo dục pháp luật cho 994 thanh thiếu niên chậm tiến và người lầm lỡ tại cộng đồng; 10 lớp giáo dục pháp luật cho 106 đối tượng học sinh cá biệt; 90 đợt phát động phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 29.000 lượt người dân; tổ chức 103 đợt tuyên truyền pháp luật cho 259.210 hội viên, học sinh và người dân... Qua đó, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng và nhận thức của người dân về pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

c) Bố trí kinh phí và nguồn lực bảo đảm cho công tác triển khai thi hành các quy định của pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính:

UBND huyện đã yêu cầu lãnh đạo của các phòng, ngành trực thuộc và Chủ tịch UBND cấp xã bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật của đơn vị để thực hiện công tác tham mưu xử phạt trên từng lĩnh vực cụ thể. Xây dựng kế hoạch công tác cho từng năm và chuẩn bị điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, kinh phí, các điều kiện khác cho việc triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; thực hiện việc rà soát, hoàn thiện thể chế văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc thi hành các chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội,... nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Năm 2015, UBND huyện đã bố trí kinh phí phục vụ công tác kiểm tra, tập huấn cho lực lượng làm công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện. Đối với các phòng, ban và UBND cấp xã được bố trí nguồn kinh phí phục vụ cho công tác theo dõi thi hành pháp luật từ nguồn hoạt động chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị và địa phương. Tuy nhiên, việc bố trí biên chế và chi trả các chế độ liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật đối với các bộ làm công tác này vẫn chưa được đảm bảo theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Đánh giá chung

Nhìn chung trong những năm qua, công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và triển khai kịp thời của các cơ quan, đơn vị và địa phương. Nhờ vậy, công tác theo dõi thi hành pháp luật nói

chung và công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính nói riêng trên địa bàn huyện đã bước đầu đi vào nề nếp, pháp luật đã đi vào đời sống của Nhân dân và được thực thi một cách có hiệu quả; các hành vi vi phạm hành chính được kịp thời phát hiện và xử lý; công tác chỉ đạo, quản lý được tập trung hơn vào các lĩnh vực thường xảy ra vi phạm và đi vào chiều sâu; việc bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật và kinh phí được quan tâm tạo điều kiện cho hoạt động đạt hiệu quả. Công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm đã mang lại những tác động tích cực đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần nâng cao ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật, giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức và cá nhân, số vụ vi phạm năm sau giảm hơn so với năm trước; công tác quản lý, theo dõi đối tượng vi phạm được chặt chẽ hơn đảm bảo khách quan theo đúng quy định, đúng người, đúng tội và không bỏ lọt tội phạm. Qua công tác theo dõi đã đánh giá được thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn huyện, từ đó kiến nghị các cấp có thẩm quyền xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong thời gian đến.

2. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động theo dõi thi hành pháp luật

Trong thời gian qua, công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện được thực hiện theo đúng Luật Xử lý vi phạm hành chính, các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành theo từng lĩnh vực.

Các trường hợp vi phạm đã được phát hiện, lập biên bản và xử lý đúng với hành vi vi phạm. Việc giải quyết các hồ sơ đúng căn cứ pháp lý và quy định pháp luật hiện hành trên từng lĩnh vực. Về cơ bản áp dụng xử phạt đúng hành vi, mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt theo quy định. Quy trình giải quyết hồ sơ đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thời hạn giao quyết định cho tổ chức, cá nhân vi phạm và các quy định khác có liên quan trong quá trình xử phạt. Sự tham gia của cơ quan tư pháp từ huyện đến cơ sở đã góp phần đảm bảo cho công tác theo dõi và xử phạt theo đúng quy định pháp luật.

Các phòng, ban ngành của huyện đã có sự quan tâm quán triệt chỉ đạo cán bộ, bộ phận tham mưu nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật có liên quan để tham mưu tốt trong công tác xử phạt vi phạm hành chính cũng như quan tâm chỉ đạo trong việc tuyên truyền, thuyết phục, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng, đất đai, môi trường và trong việc chấp hành quyết định xử phạt.

Trong 3 năm qua, công tác chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra được UBND huyện quan tâm, UBND huyện cũng đã tổ chức kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính tại các xã, thị trấn. Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương trong công tác theo dõi thi hành pháp luật có báo cáo kết quả định kỳ 6 tháng, năm gửi về UBND huyện tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo Kế hoạch của UBND tỉnh. Thông qua công tác thống kê báo cáo, kiểm tra định kỳ đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai sót trong quá trình triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật tại địa phương.

Công tác theo dõi thi hành pháp luật trong thời gian qua bước đầu đã tạo được sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp với cơ quan nhà nước, giữa các cơ quan thực hiện chức năng tham mưu UBND huyện xử lý, xử phạt vi phạm hành chính trên các

lĩnh vực với vai trò kiểm tra tính pháp lý và vào sổ theo dõi, giữa địa phương với cơ quan tư pháp cấp huyện đảm bảo cho công tác theo dõi thi hành pháp luật được chặt chẽ theo đúng quy định. Nhất là trong năm 2015 với sự tham mưu kịp thời của Phòng Tư pháp, UBND huyện đã chú trọng chỉ đạo chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong công tác phối hợp theo dõi thi hành pháp luật và tham gia giải quyết các vi phạm hành chính của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

3. Thực tiễn triển khai hoạt động theo dõi thi hành pháp luật

a) Công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính

Công tác theo dõi thi hành pháp luật trong thời gian qua đã bám sát chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, trong đó tập trung thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội, đảm bảo cho pháp luật được thực thi một cách hiệu quả. Xác định rõ tầm quan trọng của công tác theo dõi thi hành pháp luật, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, người có thẩm quyền xử phạt thực hiện nghiêm theo đúng quy định pháp luật, xác định đúng hành vi và đúng khung phạt theo quy định. Việc xử phạt và xử lý đối với các hành vi vi phạm được tiến hành thường xuyên với quyết tâm đảm bảo pháp luật được thực hiện hiệu quả nhất. Việc hướng dẫn, áp dụng pháp luật của các cơ quan và người có thẩm quyền được thực hiện thống nhất trên địa bàn.

Từ năm 2012 đến tháng 6/2015, Chủ tịch UBND huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền đối với 135 trường hợp, thu số tiền là 1.054.100.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước (trong đó, năm 2012: 51 quyết định, năm 2013: 67 quyết định, năm 2014: 12 quyết định và năm 2015: 05 quyết định) đối với 11 cơ sở sản xuất kinh doanh và 124 cá nhân, hộ gia đình. Cụ thể:

- *Về lĩnh vực văn hóa:* Ra quyết định xử phạt, xử lý vi phạm hành chính 07 trường hợp vi phạm đối với hộ kinh doanh cá thể.

- *Về lĩnh vực đất đai:* Ra quyết định xử phạt, xử lý vi phạm hành chính 72 trường hợp vi phạm đối với cá nhân có hành vi vi phạm (trong đó, phạt tiền đối với 51 trường hợp, áp dụng các biện pháp cưỡng chế khác đối với 21 trường hợp không chấp hành quyết định xử phạt).

- *Về lĩnh vực môi trường, nước và khoáng sản:* Ra quyết định xử phạt, xử lý vi phạm hành chính đối với 18 trường hợp áp dụng đối với 02 cơ sở sản xuất kinh doanh và 16 cá nhân.

- *Về lĩnh vực y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn đo lường chất lượng:* Ra quyết định xử phạt, xử lý vi phạm hành chính đối với 12 trường hợp áp dụng đối với 12 cá nhân kinh doanh cá thể có hành vi vi phạm.

- *Về lĩnh vực kế toán:* Ra quyết định xử phạt, xử lý vi phạm hành chính đối với 02 trường hợp áp dụng đối với 01 cơ sở sản xuất kinh doanh và 01 doanh nghiệp tư nhân có hành vi vi phạm và buộc khắc phục hậu quả.

- *Về lĩnh vực thương mại, thuế:* Ra quyết định xử phạt, xử lý vi phạm hành chính đối với 16 trường hợp áp dụng đối với 07 cơ sở sản xuất kinh doanh và 09 cá nhân có hành vi vi phạm.

- *Về lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng:* Ra quyết định xử phạt, xử lý vi phạm hành chính đối với 01 trường hợp áp dụng đối với 01 cá nhân có hành vi vi phạm.

- Về lĩnh vực xây dựng: Ra quyết định xử phạt, xử lý vi phạm hành chính đối với 02 trường hợp áp dụng đối với 02 cá nhân.

- Về lĩnh vực điện lực: Ra quyết định xử phạt, xử lý vi phạm hành chính đối với 05 trường hợp áp dụng đối với 05 cá nhân.

Đa số các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện đều được các tổ chức, cá nhân vi phạm chấp hành nghiêm. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp thuộc lĩnh vực đất đai và xây dựng không chấp hành theo quyết định, Chủ tịch UBND huyện phải ban hành quyết định cưỡng chế thi hành và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, các ngành chức năng và địa phương trên địa bàn huyện cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ xử phạt, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực được giao.

b) Công tác áp dụng biện pháp xử lý hành chính trên lĩnh vực ANTTATXH

Từ năm 2012 đến nay, trên địa bàn huyện đã điều tra khám phá 188/214 vụ vi phạm ANTT; tiến hành khởi tố đối với 146 vụ/359 đối tượng vi phạm pháp luật; xử phạt vi phạm hành chính đối với 5.664 trường hợp với số tiền phạt 3.652.953.000 đồng nộp ngân sách nhà nước chủ yếu liên quan đến lừa thuồi thanh thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau gây thương tích, gây rối an ninh trật tự công cộng, vi phạm pháp luật về giao thông... Ra quyết định xử phạt, xử lý vi phạm hành chính đối với 03 trường hợp áp dụng hình thức đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định đối với 03 cá nhân. Áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn đối với 23 trường hợp.

Ngoài ra, để thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện, UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo lực lượng công an huyện và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan cho mọi tầng lớp Nhân dân. Trong đó, tập trung mở các lớp tuyên truyền giáo dục cho đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến, người vi phạm pháp luật trên địa bàn. Nhờ đó, hạn chế các sai phạm xảy ra, tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn năm sau giảm so với năm trước.

Trong thời gian qua, công tác lập hồ sơ, xét duyệt, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính bảo đảm thực hiện đúng đối tượng, đúng pháp luật, kịp thời đưa đối tượng chấp hành quyết định, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội của chính quyền địa phương. Quá trình xử lý hành chính đã kết hợp với công tác tuyên truyền, giáo dục để người dân nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật, góp phần răn đe những trường hợp khác, phòng ngừa vi phạm. Việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục; đảm bảo nhanh chóng, công khai, khách quan, công bằng; đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, đúng hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. Vì vậy, không có trường hợp khiếu nại, khởi kiện khi bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Công tác theo dõi thi hành pháp luật nói chung và công tác xử lý, xử phạt vi phạm hành chính trong thời gian qua đảm bảo theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và đang dần đi vào nề nếp, các vụ việc xảy ra được phát hiện và xử lý kịp thời, trình tự, thủ tục xử phạt thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, xử phạt đúng người, đúng hành vi vi phạm, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; hậu quả do hành vi vi phạm gây ra được

khắc phục kịp thời, góp phần đảm bảo việc lập lại trật tự pháp luật, thiết lập kỷ cương, ổn định xã hội, phát triển kinh tế.

4. Những khó khăn, vướng mắc

a) Những khó khăn, vướng mắc

- Lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật nói chung và theo dõi thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính nói riêng có phạm vi khá rộng, với nhiều lĩnh vực khác nhau, trong khi các văn bản hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật còn chậm, gây lúng túng và bị động trong việc triển khai thực hiện.

- Mặc dù Chính phủ đã có văn bản hướng dẫn xử lý, xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực nhưng vẫn chưa có quy định cụ thể trong xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính trong nhóm đất bằng chưa sử dụng, gây khó cho công tác xử lý đối tượng vi phạm.

- Biên chế bố trí cho công tác này thực hiện theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ nhưng tại cấp huyện và cấp xã biên chế thực hiện công tác này không được bố trí nên cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị đều kiêm nhiệm và chưa được tập huấn bài bản, chuyên sâu; mặt khác, khả năng tổ chức thực hiện, áp dụng luật của một số cán bộ làm công tác tham mưu Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong công tác theo dõi, thi hành pháp luật còn hạn chế.

- Việc bố trí kinh phí, các nguồn lực và các điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa ngang tầm với yêu cầu của nhiệm vụ đề ra.

- Việc phối hợp giữa các cấp, các ngành và địa phương trong công tác triển khai và thực hiện đôi lúc còn thiếu chặt chẽ, việc kiểm tra chưa được tổ chức thường xuyên, số trường hợp vi phạm bị phát hiện xử lý vẫn còn nhiều.

b) Nguyên nhân

- Việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành đối với công tác xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai vẫn còn có điểm chưa rõ ràng, gây khó khăn cho việc vận dụng.

- Vẫn chưa có văn bản quy định và hướng dẫn cụ thể về các điều kiện đảm bảo cho việc thi hành như: Biên chế, kinh phí và trang thiết bị cần thiết khác.

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính còn khá mới, do đó hiệu quả trong công tác tham mưu UBND huyện đối với lĩnh vực này còn hạn chế nhất định.

- Nhận thức và năng lực của một số cán bộ làm công tác tham mưu trên lĩnh vực thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật còn hạn chế. Việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác này chưa được thực hiện.

- Việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước trên các lĩnh vực với cơ quan tư pháp trong công tác tham mưu UBND huyện đôi lúc chưa được chặt chẽ.

5. Giải pháp

Trong thời gian đến, để công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện mang lại hiệu quả, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nói riêng và tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực cho cán bộ và Nhân dân, để mọi người dân, tổ chức đều nắm rõ các quy định pháp luật liên quan, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

- Tăng cường trách nhiệm tham mưu giúp việc của các cơ quan chuyên môn mà trực tiếp là Phòng Tư pháp giúp UBND huyện trong lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện, đảm bảo kịp thời, chặt chẽ.

- Tổ chức kiện toàn đội ngũ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật trên các lĩnh vực theo hướng dẫn của UBND tỉnh; đồng thời, xây dựng chương trình tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác này để nâng cao năng lực tham mưu cho lãnh đạo các cơ quan, địa phương thực hiện công tác theo dõi, thi hành pháp luật, xử phạt vi phạm hành chính, đảm bảo đúng qui định của pháp luật.

- Bổ sung kinh phí và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo cho hoạt động theo dõi thi hành pháp luật.

- Tổ chức thường xuyên công tác kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, hạn chế sai sót, bảo đảm cho việc theo dõi, thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đúng quy định pháp luật.

6. Kiến nghị, đề xuất

- Chính phủ cần sớm ban hành quy định xử lý, xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai đối với nhóm loại đất bằng chưa sử dụng để làm căn cứ giúp các địa phương áp dụng đảm bảo tính chặt chẽ của pháp luật.

- Bộ Tư pháp sớm ban hành thông tư hướng dẫn xây dựng biểu mẫu thống kê, báo cáo, theo dõi thực thi quyết định xử phạt.

Trên đây là báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Tuy Phước, kính báo cáo UBND tỉnh, Sở Tư pháp theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tư pháp (b/c);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Thuận

**KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUY PHƯỚC**



Ban hành kèm theo Báo cáo số 443/BC-UBND ngày 20/7/2015 của UBND huyện)

Năm	Ban hành Quy chế TDTHPL	Ban hành chỉ tiêu thống kê ngành về TDTHPL	Ban hành Kế hoạch TDTHPL	TDTHPL trong lĩnh vực trọng tâm	Hướng dẫn, đơn đốc công tác TDTHPL	Kiểm tra, công tác TDTHPL	Hoạt động TDTHPL			Tập huấn công tác TDTHPL
							Thu thập, xử lý thông tin TDTHPL	Kiểm tra tình hình THPL	Điều tra, khảo sát tình hình THPL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Năm 2013			Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 12/9/2013 ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi rau, củ, quả và chè	Lĩnh vực rau, củ, quả và chè	Công văn số 1016/UBND-NC ngày 23/12/2013 của UBND huyện v/v thực hiện chế độ thống kê báo cáo thi hành pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính					
Năm 2014					Công văn số 745/UBND-TP ngày 10/9/2014 của UBND huyện v/v báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính		2			
Năm 2015			Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 của UBND huyện ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính			Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính	2	1		



PHỤ LỤC 2

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC THEO DÔI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT
 TẠI UBND HUYỆN VÀ CÁC XÃ, THỊ TRẤN

(Bản hiện hành theo Báo cáo số 143/BC-UBND ngày 20/7/2015 của UBND huyện)

Tên đơn vị	Tổng số công chức làm công tác TĐTHPL	Giới tính		Độ tuổi				Chuyên môn							Quản lý nhà nước			Chưa bồi dưỡng nghiệp vụ	Thời gian làm công tác TĐTHPL		Ngạch công chức				
				Dưới 30	Từ 30 đến dưới 40	Từ 40 đến 50	Trên 50	Luật				Khác			Chưa đào tạo	CV cao cấp	CVC		CV	Dưới 03 năm	03 năm trở lên	CVCC &td	CVC &td	CV &td	CS &td
		Tiến sĩ	ThS					ĐH, CĐ	TCL	ThS trở lên	ĐH, CĐ	TCK													
		Nam	Nữ	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		25	26	27	28			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	27	28
Cấp huyện (Phòng Tư pháp)	4	4		1	2	1				3				1					4	4				4	
Cấp xã	20	12	8	2	10	5	3			15	3			2					20	20				15	5
Tổng cộng	24	16	8	3	12	5	4			18	3			3					24	24				19	5